



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. ราชอาณาจักรกัมพูชา

- การเปิดประชุมครั้งแรกของสภาแห่งชาติชุดที่ ๖

### ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย

- สมาชิกวุฒิสภาสตรีต้องการให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาการเหยียดเพศในรัฐสภา

## ๑. ราชอาณาจักรกัมพูชา : การเปิดประชุมครั้งแรกของสภาแห่งชาติชุดที่ ๖ (วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑)

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ สภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชาได้จัดพิธีเปิดประชุมสมัยแรกของสมาชิกสภาแห่งชาติชุดใหม่ซึ่งเป็นชุดที่ ๖ ในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดสมัยการประชุมสภาแห่งชาติ โดยทรงมีพระราชดำรัสต่อสมาชิกสภาแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวกัมพูชาที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความเท่าเทียมกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อทางศาสนา ด้านการศึกษาและด้านการประกอบอาชีพการงาน ในวันต่อมาสภาแห่งชาติได้เลือกตั้งประธานและรองประธานสภาแห่งชาติ โดย สมเด็จพระอัครมหาพญาจักรี เฮง สัมริน อดีตประธานสภาแห่งชาติหลายสมัย ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติ นายวงน เนิล ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และนางชวน โซตารี ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาแห่งชาติ คนที่สอง

การเปิดประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้มีผู้แทนจากมิตรประเทศของกัมพูชาเข้าร่วม ได้แก่ ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย สาธารณรัฐติมอร์ตะวันออก และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในขณะที่หลายประเทศไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ อาทิ เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลายฝ่ายประเมินว่าการที่หลายประเทศไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสภาครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณถึงนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ว่าไม่ได้รับการยอมรับโดยชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศ และคงไม่ได้รับความสนใจใดๆจากรัฐบาลกัมพูชาที่มีได้มีที่มาตามกระบวนการประชาธิปไตย ทั้งนี้ เป็นผลจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ที่ผ่านมา พรรค Cambodian People's Party (CPP) ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและครองที่นั่งในสภาอย่างเบ็ดเสร็จทั้งหมด ๑๒๕ ที่นั่ง โดยไม่มีพรรคฝ่ายค้านในสภาแม้แต่ที่นั่งเดียว ในเวทีระหว่างประเทศมีการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำทางการเมืองกัมพูชาว่ามีท่าทีไม่โปร่งใสต่อการจัดการเลือกตั้งทั่วไปมาตั้งแต่การที่ศาลฎีกาประกาศยุบพรรคฝ่ายค้านด้วยข้อกล่าวหาพยายามโค่นล้มรัฐบาลเป็นต้นมา

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประชุม นายเล็ง เป็ง รอง เลขาธิการสภาแห่งชาติกัมพูชาได้แถลงข่าวแสดงความเสียใจต่อท่าทีของหลายประเทศที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งของกัมพูชาครั้งนี้ โดยให้เหตุผลว่ายังมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศกัมพูชาไม่ถูกต้อง ทั้งที่กัมพูชาพยายามพัฒนาการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ ผ่านกระบวนการเลือกตั้งซึ่งเป็นวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ถือว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้เป็นความท้าทายที่ฝ่ายกัมพูชาจะได้พยายามทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันต่อไป

ที่มา : <http://www.thejakartapost.com/seasia> (๕ กันยายน ๒๕๖๑)

<http://akp.gov.kh/archives> (๖ กันยายน ๒๕๖๑)

<https://www.phnompenhpost.com> (๖ กันยายน ๒๕๖๑)

## ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย : สมาชิกวุฒิสภาสตรีต้องการให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาการเหยียดเพศในรัฐสภา (วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑)

นางจูลี บิชอป อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนผู้เข้าแข่งขันเพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายมัลคอม เทิร์นบูล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ออกมาประณามพฤติกรรมของสมาชิกวุฒิสภาชายที่มีต่อสมาชิกวุฒิสภาสตรีในลักษณะเหยียดเพศ อันเป็นที่น่ารังเกียจที่เกิดขึ้นในรัฐสภาออสเตรเลีย ในครั้งนี้ มีสมาชิกวุฒิสภาสตรีหลายคนได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยเล่าถึงประสบการณ์ที่มีสมาชิกวุฒิสภาชายหลายคนมีพฤติกรรมเหยียดเพศทางการพูดจาและการแสดงออกต่อกัน เช่น การแสดงความสนใจต่อทรงผมและการแต่งกายของฝ่ายหญิงมากกว่าการถกเถียงประเด็นทางการเมือง บ้างก็พูดจาดูหมิ่นว่าเข้าสู่การเมืองเพื่อหาสามี ตลอดจนรวมทั้งการให้

สมาชิกรัฐสภาสตรีนั่งแถวหลังในการประชุมสภา เป็นต้น พฤติกรรมการเหยียดเพศต่อสมาชิกรัฐสภาสตรีเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน แต่ไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด และเป็นทวิภาคษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทั้งในรัฐสภาและสังคมทั่วไป ส่วนหนึ่งแสดงทัศนะว่าอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐสภาออสเตรเลียเพราะรัฐสภาออสเตรเลียเป็นสถานที่สำคัญที่มีเยาวชน นักท่องเที่ยวและแขกบ้านแขกเมืองเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากและอาจจะพบเห็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจดังกล่าวในวันใดวันหนึ่งได้ ในการนี้ สมาชิกรัฐสภาสตรีได้เสนอให้จัดทำประมวลจริยธรรม (code of conduct) เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวและเป็นการสร้างบรรยากาศทางการเมืองในรัฐสภาให้ดีขึ้น ซึ่งนายสกอต มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ตอบรับที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น

อนึ่ง นับตั้งแต่ก่อตั้งรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลีย ได้มีสมาชิกรัฐสภาสตรีรวมทั้งสิ้น ๑๑๕ คน โดยที่สตรีออสเตรเลียมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภาได้ตั้งแต่ปี ๒๔๔๕ ต่อมาในปี ๒๔๘๖ หรืออีก ๔๑ ปีต่อมา สตรีคนแรกได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ

ที่มา : <http://www.nytimes.com> (๑๐ กันยายน ๒๕๖๑)

<http://www.nma.gov.au> (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

นางสาวศิริพร กรอบทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๑๗ กันยายน ๒๕๖๑